

tính chủ động, sáng tạo của thầy và trò trong hoạt động lao động sản xuất.

Các cơ quan thông tin báo chí cần có động phong trào lao động sản xuất trong các trường học.

4. Tổng cục Dạy nghề, Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại thương, các Bộ liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành điều 1 và Bộ Ngoại thương hướng dẫn thi hành điều 2 quyết định này, sau khi thỏa thuận với Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và Tổng cục Dạy nghề.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Phó chủ tịch
TỔ HỮU

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 145-CT ngày 19-4-1985 về việc phát hành công trái xây dựng Tờ quốc thu và ghi bằng ngoại tệ.

Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước về việc phát hành công trái xây dựng Tờ quốc đã quyết định phát hành phiếu công trái thu và ghi bằng ngoại tệ.

Để triển khai thi hành pháp lệnh, theo đề nghị của các Bộ Tài chính, Ngoại giao, Ngoại thương, Lao động, Ngân hàng Nhà nước và Ban Việt kiều Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quy định cụ thể việc phát hành công trái thu và ghi bằng ngoại tệ như sau :

1. Về nguyên tắc, việc vận động mua công trái ở nước ngoài phải bảo đảm tôn trọng pháp luật và những quy định về quản lý tiền tệ của nước sở tại, không để gây ra sự cố trong quan hệ đối ngoại, không gây khó khăn cho kiều bào ta trong quan hệ với nước sở tại.

2. Đối tượng vận động mua công trái bằng ngoại tệ là người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập và công tác ở nước ngoài.

Không đặt vấn đề vận động người nước ngoài mua công trái. Trường hợp người nước ngoài tự nguyện yêu cầu mua công trái thì Ủy ban trung ương vận động mua công trái phối hợp với Bộ Ngoại giao xem xét cụ thể từng trường hợp và quyết định nhận hay không nhận.

Đối với người nước ngoài là thân nhân (cha, mẹ, vợ, chồng, con đẻ) của người Việt Nam thì vận động mua công trái như người Việt Nam.

3. Tùy tình hình cụ thể ở mỗi nước mà vận động mua công trái công khai, hợp pháp hay vận động mua công trái không công khai. Nhà nước cố gắng tạo điều kiện thuận lợi và hợp pháp cho người Việt Nam ở nước ngoài mua công trái.

4. Công trái bằng ngoại tệ được bán cho các đối tượng cư trú ở trong nước trong các trường hợp sau đây :

a) Người cư trú ở trong nước có thân nhân ở nước ngoài gửi ngoại tệ về qua Ngân hàng Nhà nước.

b) Người cư trú ở trong nước có ngoại tệ chưa kê khai với Nhà nước, nay dùng để mua công trái. Việc đem ngoại tệ mua công trái được xem như làm thủ tục kê khai theo điều lệ quản lý ngoại hối.

5. Ngoại tệ được dùng để mua công trái bao gồm ngoại tệ chuyển đổi và ngoại tệ không chuyển đổi.

Căn cứ vào tính chất của từng loại ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước (Ngân hàng Ngoại thương) sau khi thỏa thuận với Bộ Tài chính quy định thể thức thu và ghi trên phiếu công trái.

Đối với các loại ngoại tệ không chuyển đổi, cần quy đổi sang tiền Việt Nam để ghi vào phiếu công trái như điều 4 pháp lệnh quy định. Khi quy đổi sang tiền Việt Nam thì áp dụng tỷ giá khuyến khích, cụ thể là :

— Đối với ngoại tệ các nước xã hội chủ nghĩa thì áp dụng tỷ giá khuyến khích

như đối với người đi hợp tác lao động gửi tiền về.

— Đối với ngoại tệ các nước ngoài xã hội chủ nghĩa thì áp dụng tỷ giá có thưởng như đối với kiều hối.

6. Phiếu công trái của những người cư trú ở nước ngoài phải được bảo quản trong nội địa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Ngoại thương chịu trách nhiệm bảo quản phiếu công trái cho các đối tượng nói trên với các thủ tục thuận tiện.

7. Công trái thu và ghi bằng ngoại tệ do Bộ Tài chính thống nhất quản lý phát hành theo chế độ chung về phát hành công trái quy định trong nghị định số 145-HĐBT ngày 6-12-1983 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc.

Ngân hàng Ngoại thương có trách nhiệm bán công trái bằng ngoại tệ, thu tiền, trao hóa đơn nhận tiền cho người mua, ghi tên người mua và số tiền mua vào phiếu công trái, bảo quản phiếu công trái tại Ngân hàng Ngoại thương, chuyển tiền bán công trái về nước và nộp vào Ngân sách Nhà nước.

8. Các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ta ở nước ngoài được ủy nhiệm quản lý việc phát hành công trái ở nước ngoài, dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao về mặt quan hệ đối ngoại và của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (Ngân hàng Ngoại thương) về mặt nghiệp vụ phát hành công trái. Ở các nước không có cơ quan đại diện ngoại giao thường trú thì Ban Việt kiều Trung ương phối hợp với các Đại sứ kiêm nhiệm vận động mua công trái thông qua các tổ chức của người Việt Nam ở nước ngoài.

9. Các tổ chức quản lý các đối tượng là người Việt Nam ở nước ngoài có nhiệm vụ làm công tác vận động mua công trái trong các đối tượng thuộc diện quản lý của mình dưới sự chỉ đạo thống nhất về mặt đối ngoại của Bộ Ngoại giao thông qua hệ thống Sứ quán đặt ở các nước, cụ thể là :

Các tổ chức thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp vận động trong sinh viên, học sinh.

Các tổ chức thuộc Bộ lao động và Tổng cục Dạy nghề vận động trong công nhân lao động và học sinh học nghề.

Các tổ chức thuộc Bộ Ngoại thương và Bộ Ngoại giao vận động trong cán bộ, công nhân, viên chức thuộc ngành mình.

Các hội Việt kiều yêu nước vận động trong kiều bào sinh sống ở nước ngoài.

10. Các cơ quan được giao nhiệm vụ nêu trên cần ra các văn bản hướng dẫn cụ thể và tổ chức thực hiện chỉ thị này.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Phó chủ tịch
TỔ HỮU

CÁC BỘ

BỘ TÀI CHÍNH

THÔNG TƯ của Bộ Tài chính số 11 - TC/CNA ngày 10-3-1985 hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp trong công nghiệp quốc doanh.

Thi hành nghị quyết số 156-HĐBT ngày 30-11-1984 của Hội đồng Bộ trưởng về một số vấn đề cải tiến quản lý công nghiệp quốc doanh, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp trong công nghiệp quốc doanh như sau :

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Lợi nhuận định mức được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (hoặc bằng số tuyệt đối) trên giá thành hợp lý của sản phẩm xí nghiệp để làm giá bán buôn xí nghiệp.